



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

43 báo đảng địa phương hội thảo tuyên truyền về nông dân thời hội nhập



Toàn cảnh hội thảo.

Trong ba ngày (21 - 23/3), tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), 43 báo đảng các tỉnh, thành phố tham dự hội thảo báo đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV) năm 2019 với chủ đề "Bảo đảm địa phương tuyên truyền về nông dân thời kỳ hội nhập".

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh

đạo tỉnh Đắk Nông và hơn 250 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 19 báo đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng 24 báo đảng địa phương là khách mời trong cả nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, thời lượng tuyên truyền trên các loại hình báo đảng địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những cơ hội,

thách thức của nông dân thời kỳ hội nhập và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong tuyên truyền, nêu gương những nông dân tiên phong ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chế biến các sản phẩm nông nghiệp an toàn, bền vững, đạt chuẩn, đáp ứng những phân khúc thị trường trong nước và thế giới...

Vai trò của báo đảng địa phương trong việc tuyên truyền, phản biện xã hội, phản biện chính

sách về những tồn tại, bất cập trong sản xuất nông nghiệp, các cơ chế, chính sách liên quan đến hội nhập hiện nay và xu thế trong thời gian tới theo lộ trình hội nhập của các hiệp định về thương mại mà Việt Nam đã và sẽ ký kết.

Hội thảo đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của nông dân, vị thế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập.

Các đại biểu tham dự cũng đã trải nghiệm, tham quan những mô hình sản xuất nông nghiệp như: mô hình sản xuất sầu riêng tại trang trại Gia Trung (xã Đắk Nĩa, Gia Nghĩa, Đắk Nông); mô hình du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch tại khu du lịch sinh thái Phước Sơn, xã Đắk Wel; nhà máy Alumin Nhân Cơ và dự án điện phân nhôm Đắk Nông tại xã Nhân Cơ (huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông); thăm khu kinh tế quốc phòng tại Trung đoàn 720 thuộc Binh đoàn 16 đóng chân trên địa bàn xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, Đắk Nông).

Sản xuất trên 22 triệu con giống thủy sản nước ngọt

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã sản xuất được 22,2 triệu con cá bột và 6,5 vạn con cá hương, cá giống các loài. Ngoài các loài cá sản xuất chính như rô phi, trắm, chép, mè, trôi, đơn vị còn cung ứng và dịch vụ các loài như chim trắng, trê lai, trắm đen, nheo Mỹ... Cá giống do Trung tâm sản xuất đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, khỏe mạnh, không mắc bệnh dịch và đều được

kiểm dịch bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình hiện có 2 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt; trên cơ sở điều kiện hạ tầng vừa được cải tạo, nâng cấp, tích cực áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật vào sản xuất, dự kiến năm 2019 sẽ cung cấp được 83,67 triệu con giống thủy sản nước ngọt các loài cho nông dân.

NGÂN HUYỀN



Ảnh minh họa

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức trao tiền hỗ trợ và tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy Trường (Thái Thụy).

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn quyền góp ủng hộ ngày lương của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Số tiền hỗ trợ sẽ được sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa 2 thôn của xã. Ngoài ra, BĐBP tỉnh cũng ủng hộ thôn Tam Trì 1 bộ âm ly trị giá 25 triệu đồng.



Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tham gia xây dựng công trình hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa thôn tại xã Thụy Trường.

Ngay sau khi trao tiền hỗ trợ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Hải đội 2 BĐBP tỉnh cùng bà con nhân dân trong xã đã ra quân làm sạch môi trường tại một số tuyến đường và tu sửa nhà văn hóa thôn Tam Trì. Với sự góp công, góp sức của các cấp, các ngành địa phương, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, Thụy Trường phấn đấu về đích nông thôn mới trong quý I/2019. Được biết, đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí, những tiêu chí còn lại đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện.

TẮT ĐẠT - HỢP KHÁNH

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN THÁI THUY Giải quyết gần 70% số hồ sơ tiếp nhận

Quý I/2019, Trung tâm Hành chính công huyện Thái Thụy tiếp nhận 1.954 hồ sơ của công dân đến làm thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết 1.362 hồ sơ, đạt gần 70%, số còn lại đang trong thời gian giải quyết.

Các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện nhiều tại Trung tâm trong quý I tập trung vào các lĩnh vực: đăng ký quyền sử dụng đất, lao động - thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, tư pháp, hộ tịch.



Hiện nay, Thái Thụy đã đưa 100% thủ tục hành chính thuộc 16 lĩnh vực vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện. Để tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục hành chính, Trung tâm đã cập nhật thường xuyên và niêm yết công khai những thủ tục hồ sơ mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tiếp nhận tại trụ sở làm việc đồng thời cập nhật các thủ tục hồ sơ niêm yết trên cổng thông tin điện tử của huyện.

TRẦN TUẤN

ĐÔNG QUÝ Tập trung chăm sóc lúa xuân

Để chăm sóc, bảo vệ 279ha lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, xã Đông Quý (Tiền Hải) đã tích cực tuyên truyền đến các hộ nông dân tập trung ra đồng tỉa dặm, bảo đảm mật độ sinh trưởng và phát triển của cây lúa. HTX tổ chức bơm nước bảo đảm nguồn nước tốt cho lúa xuân sinh trưởng. Vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ dại ven bờ để hạn chế mầm bệnh phát sinh và lây lan. Tích cực chỉ đạo nhân viên bám sát đồng ruộng, kiểm tra phát hiện và thông báo kịp thời tình hình sâu bệnh gây hại lúa xuân để nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao. Khuyến cáo nông dân dùng các biện pháp bắt diệt ốc bươu vàng, tập trung diệt chuột bảo vệ lúa xuân.

MẠNH THẮNG

HUYỆN ĐOÀN ĐÔNG HƯNG, TIỀN HẢI Khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo xã Minh Châu (Đông Hưng).

Cùng với hoạt động khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí, các đơn vị còn khám bệnh, tặng quà, thuốc cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại nhà và tặng 20 suất quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); đồng thời, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc đồng hành vì sức khỏe cộng đồng, góp phần san sẻ phần nào khó khăn đối với các gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn huyện.

Tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái"

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam vừa tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái" và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Trường Tiểu học, THCS xã Đông Cơ (Tiền Hải).



Học sinh Trường Tiểu học Đông Cơ (Tiền Hải) tham gia chương trình ngoại khóa.

Chương trình "Vòng tay nhân ái" có nhiều hoạt động ngoại khóa, trò chơi bổ ích, thiết thực đối với học sinh như: thử sức làm họa sĩ, tô tranh đúng màu, đá bóng vào gôn, ném vòng... tạo cho các em có thời gian thư giãn, vui vẻ sau giờ học tập. Nhân dịp này, Huyện đoàn Tiên Hải, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học, THCS xã Đông Cơ. Đây là nguồn động viên, sự khích lệ kịp thời, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với các em.

THIÊN AN - HỒNG HẠNH

VŨ THƯ Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

(Xem trang 2)



Nông dân xã Hòa Bình (Vũ Thư) phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa.

Công tác xã hội - vì sự phát triển bền vững của cộng đồng

(Xem trang 3)